

CHỈ THỊ**về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng
đối với công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt
tại nguồn trên địa bàn thành phố Hải Phòng**

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp, trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, qua đó đã đạt được một số kết quả bước đầu và mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại khu vực đô thị đạt 100%, tại khu vực nông thôn đạt khoảng 78%. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương và các cơ quan báo chí đã tập trung triển khai các nhiệm vụ về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đặc biệt là việc xây dựng, triển khai các mô hình điểm, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Hoạt động của Nhà máy sản xuất phân compost, dây chuyền xử lý chất thải rắn công kênh, sơ chế chất thải nhựa tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tràng Cát, quận Hải An đang từng bước hướng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo định hướng của Trung ương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thường xuyên; chưa đi sâu vào nhận thức, ý thức và tạo thành thói quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của người dân; số hộ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa cao; tỷ lệ rác thải sau phân loại được xử lý, tái chế, tái sử dụng còn thấp, chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và duy trì ổn định, bền vững, góp phần thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cụ thể hoá bằng Nghị quyết của tổ chức Đảng tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và sự thực hiện tích cực của toàn dân.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phù hợp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đưa tiêu chí vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương; đánh giá tiêu chí thực hiện phân loại rác thải tại nguồn khi xét tặng các danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với công tác bảo vệ môi trường. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

3. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn; bảo đảm và duy trì bền vững số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực phối hợp, chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố; khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện vào năm 2027.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của thiết bị, phương tiện, công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lý với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường của các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm không thực hiện phân

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đổ thải không đúng nơi quy định, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục nghiên cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng áp dụng giải pháp chuyển đổi số, công khai, minh bạch, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các quy định và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường nguồn tài chính từ ngân sách, nguồn viện trợ, nguồn xã hội hóa và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... cho công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát việc thực thi công tác thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các địa phương trên toàn địa bàn thành phố.

6. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phát huy vai trò giám sát về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp.

7. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị; thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

8. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai quán triệt Chỉ thị tới các cấp ủy đảng, chính quyền; tham mưu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp, các ngành và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị được quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban cán sự đảng Bộ TNMT,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban, sở, ngành thành phố,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP,
- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc TU,
- Các đ/c Ủy viên Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Tiên Châu